

ที่ อว. ๖๗.๒๕/ร. ๒๐๒๕



คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ ๙๙ หมู่ ๑๘ ถนนพหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดรับผลงานวิชาการ (Call for papers) และเชิญชวนส่งผลงานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการจัดงานวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ ๗๑ ปี

เรียน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เอกสารประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายละเอียดการเตรียมผลงานวิชาการ จำนวน ๑ ชุด
๓. กำหนดการสำคัญ จำนวน ๑ ชุด
๔. แบบฟอร์มส่งผลงานวิชาการ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีกำหนดการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะฯ ครบรอบ ๗๑ ปี ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ โดยในปีนี้นำกำหนดหัวข้อเรื่อง “การกำหนดนิยามสังคมสงเคราะห์ในระดับโลก: การขยายความและการเปลี่ยนรูปงานสังคมสงเคราะห์ในบริบทประเทศไทย (Global Definition of Social Work: Amplification and Transformations in Social Work Practice in the Thai Context)” เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และผลงานทางวิชาการด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม นโยบายสังคม การพัฒนาสังคม และการพัฒนาชุมชน ให้กับนักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน นักสังคมสงเคราะห์ นักสวัสดิการสังคม อาจารย์ นิสิต/นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไป และเพื่อเป็นเวทีที่ภาคส่วนต่างๆ จะร่วมกันนำเสนอผลงานทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม นโยบายสังคม การพัฒนาสังคม และการพัฒนาชุมชน นั้น ในการนี้จึงเปิดรับผลงานวิชาการจากคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา รวมทั้งบุคลากรและบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการสัมมนาดังกล่าว โดยมีรอบกำหนดการเปิดรับบทความตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ รายละเอียดการจัดเตรียมบทความและจัดส่งผลงานดัง QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ นางสาวพิมพ์ผกา งามกลาง E-mail: socialad.callforpaper@gmail.com โทร. ๐๒ ๖๙๖ ๕๕๑๒

คณะฯ ใคร่ขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่าน ส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานดังกล่าว อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ธัญญา รุ่งเสถียรทรัพย์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา รุ่งเสถียรทรัพย์)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การจัดงานฯ

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

โทรศัพท์ ๐๒-๖๙๖-๕๕๑๒ (พิมพ์ผกา)

โทรสาร ๐-๒๙๘๖-๘๓๒๓, ๐-๒๖๙๖-๕๕๐๔



รายละเอียดการส่งบทความ